

Gỡ "nút thắt" cho y tế xã

KỶ 2: TÍN HIỆU VUI SAU SÁP NHẬP

Trong khi nhiều trạm y tế còn đang loay hoay tìm hướng thu hút người đến khám chữa bệnh thì một số trạm y tế sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đã phát huy lợi thế về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, niềm tin của nhân dân.



Nhờ chủ động thực hiện xã hội hóa, kỹ thuật nội soi tai mũi họng được triển khai tại Trạm Y tế xã Hà Giang (Đông Hưng) năm 2022.

Phát huy nội lực

Trước khi sáp nhập, số người đến khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế tại Trạm Y tế xã Đông Hà và Trạm Y tế xã Đông Giang (Đông Hưng) chỉ khoảng 10 - 20 người/trạm/ngày. Thế nhưng, từ năm 2020 sau khi thực hiện sáp nhập thành xã Hà Giang, Trạm Y tế xã chuyển về địa điểm chung tại xã Đông

Hà cũ thì số lượng người đến KCB cao hơn, có ngày khoảng 50 bệnh nhân. Hiện Trạm có 8 cán bộ, nhân viên y tế. Việc sáp nhập đã giúp Trạm Y tế xã có đủ nhân lực thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn (trước kia cả 2 trạm đều thiếu); cơ sở vật chất cũng khang trang, rộng rãi và ngay gần đường chính thuận lợi cho người dân đến KCB, sơ cứu, cấp cứu ban đầu.

Bác sĩ Chu Hoàng Tùng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hà Giang chia sẻ: Sau sáp nhập, thời gian đầu khi chưa quen với địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn, Trạm cũng gặp một số khó khăn do hộ gia đình ở xa cũng cách Trạm khoảng 3km. Song với đội ngũ nhân lực đầy đủ gồm: 1 bác sĩ, 1 cán bộ dân số, 1 cán bộ dược, 1 cán bộ y học cổ truyền và 4 y sĩ đa

khoa, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn hiệu quả hơn. Ngoài các trang thiết bị hiện có, Trạm đã thực hiện xã hội hóa, tự đầu tư thêm một số trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động KCB nên số lượng người dân đến KCB tăng. Người dân rất tin tưởng khi KCB tại Trạm. Bà Đặng Thị Thịnh, thôn Đông Tân, xã Hà Giang cho biết: Tôi tuổi cao, khi bị bệnh thông thường chỉ muốn đến KCB tại trạm y tế xã vì cán bộ, nhân viên nhiệt tình, niềm nở; chất lượng KCB tốt; cơ sở vật chất thì sạch sẽ, khang trang.

Vượt khó vươn lên

Tại Trạm Y tế xã Tây Sơn (Kiến Xương), sau sáp nhập, hoạt động chỉ đạo điều hành được thu gọn, các trang thiết bị được dồn lại, bổ sung cho thiết bị trước đây còn thiếu hoặc đã bị hư hỏng. Bác sĩ Nguyễn Xuân Hoài, Trạm trưởng Trạm Y tế xã chia sẻ: Sáp nhập là tạo điều kiện thuận lợi để Trạm Y tế xã nâng cao chất lượng. Nguồn nhân lực y tế của Trạm tăng lên, giúp các hoạt động được triển khai nhanh chóng, hiệu quả; số dư nhân lực đã được luân chuyển, bổ sung sang các trạm y tế khác. Thực hiện sáp nhập, số lượng bệnh nhân đến KCB hàng ngày cũng tăng. Năm 2023, tổng số lượt KCB tại Trạm là gần 7.130 lượt bệnh nhân.

Sau sáp nhập 3 xã Thái Dương, Thái Hồng, Thái Thủy thành xã Dương Hồng Thủy (Thái Thủy), công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn có nhiều thuận lợi, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình, hoạt động, mục tiêu đề ra. Dù đi xa nhất cách trạm y tế khoảng 5 - 6km có phần nào ảnh hưởng đến việc đưa trẻ đi tiêm chủng nhưng nhiều gia đình vẫn đưa con, cháu đi tiêm

đầy đủ, đúng lịch. Bác sĩ Phạm Thị Hoài, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Dương Hồng Thủy cho biết: Các hoạt động của Trạm đều nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Nếu trước kia, mỗi trạm chỉ có 4 - 5 cán bộ, nhân viên y tế thì nay tổng số cán bộ, nhân viên của Trạm đã là 9 người, trong đó có 1 bác sĩ, 2 y sĩ đa khoa, 1 y sĩ y học cổ truyền nên việc KCB thuận lợi hơn. Trang thiết bị cũng đầy đủ hơn, những trang thiết bị dư thừa, chúng tôi đã thực hiện hỗ trợ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. So với trước sáp nhập, số lượt người đến KCB có tăng nhưng không nhiều. Trung bình mỗi tháng Trạm đón tiếp hơn 400 lượt người đến KCB, trong đó KCB bảo hiểm y tế là 150 - 180 lượt người. Các hoạt động y tế dự phòng, dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, truyền thông giáo dục sức khỏe... được triển khai hiệu quả. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp, ngành, địa phương để nâng cao hơn trình độ chuyên môn, phục vụ người dân tốt hơn ngay từ cơ sở.

Hiện nay, sau sáp nhập, hoạt động một số trạm cũng có gặp khó khăn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, giờ đây, hoạt động của nhiều trạm đã đi vào hoạt động ổn định, thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, trong đó một số trạm đã có sự đổi mới, nâng cao chất lượng, tăng tỷ lệ người dân đến KCB. Đây là những tín hiệu vui, tích cực từ các trạm y tế sau sáp nhập.

(còn nữa)
HOÀNG LANH

ĐẾN NĂM 2030, PHẤN ĐẤU MỖI TRẠM Y TẾ CÓ ÍT NHẤT 1 BÁC SĨ CƠ HỮU

(Quyết định số 281/QĐ-TTg, ngày 5/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ)

Đến năm 2030

- Mỗi trạm y tế có ít nhất 1 bác sĩ cơ hữu
- Mỗi thôn, bản có 1 nhân viên y tế được đào tạo hoặc tập huấn về chuyên môn
- Cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo phân cấp của Chính phủ
- >95% dân số được quản lý sức khỏe
- Bảo đảm tiến lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ cho nhân lực y tế cơ sở tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, đặc thù công việc
- Người có nguy cơ cao mắc bệnh được kiểm tra sức khỏe ít nhất mỗi năm một lần, hướng tới kiểm tra sức khỏe định kỳ cho toàn dân
- Phát triển mô hình bác sĩ gia đình, thiết lập hệ thống chuyển tuyến chuyên môn linh hoạt
- Phát huy vai trò, hiệu quả của y học cổ truyền trong phòng bệnh, chữa bệnh

Khảo 3 Điều 3 của Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt là Nghị định 109/2016/NĐ-CP)

Quy định Người hành nghề cơ hữu là người đăng ký làm việc liên tục 8 giờ/ngày trong thời gian hoạt động mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã đăng ký hoặc người làm việc đầy đủ thời gian mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký hoạt động có thời gian ít hơn 8 giờ/ngày phù hợp với quy định của pháp luật về lao động.

Infographics.vn



Trường Tiểu học Bình Định (Kiến Xương) tích cực chăm lo các hoạt động khuyến học, khuyến tài cho học sinh và giáo viên.

CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC

Với sự quan tâm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp, thời gian qua, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Thông qua những hoạt động cụ thể, công tác khuyến học, khuyến tài đã góp phần quan trọng phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí trên địa bàn tỉnh.

Ông Bùi Tấn Yên, ban khuyến học đồng họ biểu dương khen thưởng cho 30 - 35 cháu học giỏi từ bậc tiểu học đến các cháu đỗ đại học với tổng trị giá từ 8 - 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, hàng năm còn trích quỹ để hỗ trợ những cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục đến trường. Hiện nay, quỹ khuyến học của đồng họ đang duy trì ở mức 40 - 50 triệu đồng. Từ những kết quả trên, các gia đình, con cháu trong đồng họ rất phấn khởi, tiếp tục ủng hộ, bổ sung nguồn quỹ. Hiện nay, đồng họ có 98% gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Gia đình học tập". Các thành viên của đồng họ tích cực đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần xây dựng xã Bình Định ngày càng phát triển.

Đồng Họ (thành phố Thái Bình) mở từ 28 - 30 lớp với hơn 3.200 lượt người học, trong đó chủ yếu là nông dân, phụ nữ, đoàn viên, thanh niên. Ông Hà Văn Linh, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Đông Thọ chia sẻ: Nội dung học tập phong phú, tập trung vào những lĩnh vực thiết thực mà người học quan tâm như kỹ thuật thâm canh lúa, phương pháp xây dựng cánh đồng mẫu lớn; kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả, cây dược liệu, cây cảnh; các mô hình chăn nuôi tập trung... Ngoài ra, chúng tôi tổ chức các buổi truyền pháp luật, chuyên đề chăm sóc sức khỏe cộng đồng, văn học nghệ thuật, đồng thời tổ chức các câu lạc bộ cầu lông, bóng bàn, bóng đá, dân vũ, cờ tướng. Để đạt

được hiệu quả cao nhất, Trung tâm thường xuyên đa dạng hình thức tổ chức học tập như các lớp tập trung, câu lạc bộ theo thôn xóm, cụm dân cư, trình diễn khoa học kỹ thuật theo nhóm tại các gia đình chăn nuôi, trồng trọt quy mô lớn... Trong đó, hiệu quả nhất là hình thức học tập trung theo sở thích, kết hợp với thực hành. Để bảo đảm chất lượng của chuyên đề, Trung tâm luôn lựa chọn đội ngũ báo cáo viên có chuyên môn vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn đến từ các phòng, ban của thành phố, giáo viên, giảng viên của các cơ sở giáo dục y tin, chuyên gia đến từ các đơn vị, trên địa bàn tỉnh... Đồng thời, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, hướng dẫn người dân

sử dụng điện thoại thông minh, hình ảnh minh họa, trình chiếu kết hợp tham quan mô hình vườn, ao, chuồng, trang trại của các hộ điển hình trong và ngoài xã. Qua đó thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, học tập.

Ông Bùi Trọng Trâm, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: Với sự nỗ lực của đội ngũ những người làm công tác khuyến học, sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh đã và đang trở thành phong trào thi đua rộng khắp từ các gia đình, dòng họ, thôn xóm đến các cơ quan, doanh nghiệp, trung tâm học, góp phần tạo cơ hội và điều kiện cho người dân học tập nâng cao trình độ, hướng tới xây dựng xã hội học tập. Đến nay, toàn tỉnh có 8/8 hội khuyến học huyện, thành phố, trong đó một số hội khuyến học cấp huyện có tỷ lệ hội viên/dân số đạt cao như huyện Đông Hưng 38,4%, huyện Kiến Xương 39,2%... Trước thêm năm học mới, hội khuyến học các cấp, các đồng họ, cơ quan, đơn vị đang tích cực tổ chức trao quà khuyến học, động viên các cháu học sinh bước vào năm học mới, qua đó đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

DẶNG ANH

DẤU ẤN NGƯỜI ĐẢNG VIÊN CÔNG GIÁO

20 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là từng ấy thời gian ông Nguyễn Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo họ Đông Áu, thôn Lai Ổn, xã An Quý (Quỳnh Phụ) luôn đi đầu trong mọi hoạt động; là "cầu nối" hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền với bà con giáo dân; vận động bà con tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, xây dựng giáo họ gương mẫu về mọi mặt. Chúng tôi gặp ông Cảnh khi ông đang tất bật chỉ đạo công việc tu sửa khuôn viên nhà thờ giáo họ. Ông phấn khởi chia sẻ: Trong 3 năm làm Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo họ, tôi đã vận động, quyên góp được gần 1 tỷ đồng, huy động hàng trăm ngày công để tu sửa trong và ngoài khuôn viên nhà thờ, hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng ngôi thánh đường của giáo họ.

Là đảng viên được Chi bộ phân công phụ trách giáo họ, ông Cảnh thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, quy ước thôn làng; sống hòa đồng, đoàn kết, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua xây dựng "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu" do các cấp, các ngành và địa phương phát động.

Là một thành viên trong giáo họ, ông Nguyễn Văn Quỳnh cho biết: Con đường đi qua nhà tôi trước đây rất nhỏ, gồ ghề. Khi

chủ trương nâng cấp, mở rộng tuyến đường, các cấp, các ngành, đặc biệt là ông Cảnh và các ông trong Hội đồng mục vụ giáo họ đã tới tuyên truyền, động viên gia đình hiến đất mở rộng đường. Gia đình tôi đã hiến hơn 200m² đất. Hiện tuyến đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhân dân địa phương, trong đó có bà con giáo dân chúng tôi rất phấn khởi. Linh mục Nguyễn Văn Luận cho hay: Mặc dù mới về quản nhiệm giáo xứ Lai Ổn chưa lâu song tôi đã thấy được những đóng góp của ông Cảnh đối với giáo họ Đông Áu thuộc giáo xứ Lai Ổn. Ông Cảnh là người rất trách nhiệm với công việc chung, không ngại khó, ngại khổ, cộng tác tích cực với cha xứ trong việc tuyên truyền, vận động bà con giáo dân sống "Tốt đời, đẹp đạo", đặc biệt là xây dựng được mối quan hệ lương - giáo đoàn kết, gắn bó.

Trước đây, ông Cảnh có hơn 10 năm làm Trưởng Đài truyền thanh xã và 10 năm làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Đông Áu. Ông chia sẻ: Trong quá trình hoạt động, dù trên cương vị nào tôi cũng luôn tâm niệm bản thân trước hết là đảng viên nên phải gương mẫu, có trách nhiệm với sự phát triển chung của địa phương. Nhờ vậy,

nhiều năm liền Đài truyền thanh xã được huyện xếp dẫn đầu và được Đảng ủy, UBND xã đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ thôn Đông Áu nhiều năm đạt danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Ông Đỗ Tiến Côn, Bí thư Đảng ủy xã An Quý cho biết: Trước đây, với vai trò Bí thư Chi bộ thôn hay bây giờ là Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo họ Đông Áu, ông Cảnh luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong đồng bào Công giáo. Ông thường xuyên tuyên truyền, vận động những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn trong giáo họ có hướng phấn đấu vào Đảng; đồng thời, tích cực tham mưu Chi ủy, Đảng ủy xã thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong đồng bào Công giáo. Hiện Đảng bộ xã có 12 đảng viên người Công giáo, trong đó có 8 đồng chí thuộc giáo họ Đông Áu.

Với những đóng góp của cá nhân trong thời gian qua, ông Cảnh nhiều lần được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Song với ông, điều quý giá nhất đó là giữ gìn đức độ, bình yên trong giáo họ, sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư để cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

ĐÀO QUYN



Ông Nguyễn Xuân Cảnh (người bên trái) thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền, vận động bà con trong giáo họ tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.



Nhờ tinh thần tự nguyện góp đất làm đường của người dân, tuyến đường qua khu dân cư Đông Áu, thôn Lai Ổn, xã An Quý (Quỳnh Phụ) được mở rộng, thuận lợi cho giao thương, đi lại.